

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในรูปแบบของแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจำเป็นต่อการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแรงงานคนไทย แรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ ที่ทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในด้านจำนวนแรงงานที่มี การขาดแคลนแรงงาน ความต้องการเพิ่มแรงงาน และวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร ในด้านความพึงพอใจต่องาน และการวางแผนในอนาคตของแรงงาน เป็นการวิเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยมิได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใดช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นการวิเคราะห์ของผู้ศึกษาเป็น จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วทำการสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอ

สรุปผลการวิจัย

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการฯ พบว่า แรงงานที่ทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรรเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทยมีจำนวนร้อยละ 37 เท่านั้น แต่เมื่อศึกษาข้อมูลการจัดให้แรงงานทำงานของผู้ประกอบกิจการฯ แรงงานคนไทยถูกจัดให้ทำงานในทุกประเภทงาน ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สมดุลและขาดแคลนแรงงานอย่างชัดเจน ดังนั้น กิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเสริมแรงงานคนไทย โดยหากเป็นงานประเภทใช้แรงงานหรือประเภทงานที่ใช้ฝีมือ อาจจะไม่จำเป็นต้องฝึกหัดทักษะการทำงาน แต่ถ้าต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเสริมแรงงานคนไทยในงานประเภทที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญ เช่น งานประเภทงานไฟฟ้า งานประเภทงานประปา งานประเภทงานเชื่อมเหล็ก ผู้ประกอบกิจการฯ ควรจัดการฝึกหัดทักษะการทำงานให้แรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่า แรงงานต่างด้าวจะทำงานในงานประเภทดังกล่าวและทดแทนแรงงานคนไทยได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด

2. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการฯ พบว่า 19 จาก 20 ผู้ประกอบกิจการฯ ขาดแคลนแรงงานคนไทยเป็นอย่างมาก แรงงานคนไทยที่ทำงานอยู่กับกิจการฯ ในปัจจุบันไม่นิยมทำงานและรับค่าตอบแทนเป็นรายวัน แต่จะทำงานโดยการรับเหมาช่วงต่อจากผู้ประกอบกิจการฯ เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการทำงานเป็นแรงงานรายวันและมีความเป็นอิสระมากกว่าเป็นแรงงานรายวัน และจำนวนรวมของแรงงานทุกสัญชาติก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีโครงการบ้านจัดสรรประเภทและขนาดต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย กิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานทุกสัญชาติที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

3. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยศึกษาข้อมูลจากแรงงานคนไทยที่ทำงานเป็นแรงงาน ในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท พบว่า ระยะเวลา 3-5 ปี ต่อจากนี้แรงงานคนไทยเกือบทั้งหมดมีแผนที่จะหยุดหรือเลิกทำงานเป็นแรงงานก่อสร้าง โดยเฉพาะการทำงานและรับผลตอบแทนเป็นรายวันจะไม่มีแรงงานทำงานเลย แรงงานคนไทยจะทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างคือการรับเหมาช่วงต่อจากผู้ประกอบการ กิจการหรือเป็นงานรับเหมาต่อเติม หรือการได้รับเลื่อนขั้นและควบคุมงานก่อสร้างที่ยังจะมีแรงงานคนไทยทำงานอยู่ แรงงานคนไทยส่วนใหญ่ที่มีแผนจะหยุดหรือเลิกเป็นแรงงานก่อสร้าง ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการเกษตรต่อไป ดังนั้น กิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้แรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานคนไทยเหล่านี้ด้วย

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลในด้านการลดลงและการขาดแคลนแรงงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท และข้อมูลต่างๆ ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทำให้ผู้ศึกษาคาดการณ์ได้ว่าระยะเวลาต่อจากนี้ไป 3-5 ปี การขาดแคลนแรงงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกือบทุกประเภทจะมีการขาดแคลนแรงงาน และมีความจำเป็นที่จะต้องให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานหลักใช้ผลิตงานออกสู่ตลาดบ้านจัดสรร เว้นแต่โครงการบ้านจัดสรรโครงการใดจะพัฒนากระบวนการผลิตหรือกระบวนการก่อสร้างให้เป็นรูปแบบสำเร็จรูป และมีเครื่องจักรอยู่ในกระบวนการผลิตมากที่สุด ก็จะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานน้อยลง

จาก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ โดยในอันดับแรกให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมการใช้แรงงานต่างด้าวเสริมและทดแทนแรงงานคนไทย ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เช่น การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายให้มีความถี่มากขึ้น จัดหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศต้นทาง จัดฝึกอบรมทักษะการทำงานในเบื้องต้นให้แก่แรงงาน ต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้างของไทย ออกกฎหมายควบคุม เพิ่มโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในเรื่องการไม่ยอมขึ้นทะเบียน ย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างและสถานที่ทำงานบ่อยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พยายามลดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายโดยส่งเสริมการจัดหาแรงงานต่างประเทศต้นทาง จัดอบรมให้ความรู้กับนายจ้างด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย แหล่งจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

ในอันดับต่อมาเป็นส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ควรมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งเป็นสมาคม เป็นการตั้งเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดหา จัดจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องกฎหมายเข้าทำงาน การจัดงานให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ ทำงานที่ถนัด การรวมกลุ่มจัดฝึกหัดทักษะการทำงานให้แรงงานต่างด้าว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแรงงานต่างด้าวใช้งานในกลุ่มหากมีช่วงงานที่ไม่ตรงกันหรือขึ้นงานไม่พร้อมกัน เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการฯ เอง